



ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด และพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน

โดย สำนักสารเทศ

หลักการ เหตุผล ความจำเป็น

หลายหน่วยงานภายในสำนักงานฯ มีแนวคิดในการปรับแนวทาง การดำเนินงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และนโยบายของภาครัฐมีความต้องการช่องทางการเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในด้านการสนับสนุน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้าง การศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวก และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา



วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
- เพื่อให้หน่วยงานภายในสำนักงานฯ มีช่องทางการเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในด้านการสนับสนุนรวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ สมาชิก บุคลากรของสำนักงานฯ และประชาชน

วิธีการดำเนินการ

พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด และพื้นที่การเรียนรู้ ร่วมกัน ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้น ใช้ระเบียบวิธีและ ขั้นตอนที่เหมาะสมจากวงจรชีวิตการพัฒนาแบบ SDLC (System Development Life Cycle)

<https://learn.parliament.go.th>

การเรียนรู้ตลอดชีวิต : Lifelong Learning

หน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร มีช่องทางในการ เผยแพร่ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ ความสามารถในการสนับสนุน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการ นิติบัญญัติ และด้านอื่น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ที่สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในด้านการสนับสนุน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการ นิติบัญญัติ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะดิจิทัล ให้แก่ สมาชิกฯ บุคลากรของรัฐสภา บุคลากร ภาครัฐ และประชาชนบุคคล ทั่วไป

ผลผลิต

OUTPUT

ผลลัพธ์

OUTCOME

สำนักงานฯ มีการนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ และกระบวนการทำงาน และการให้บริการประชาชน เป็นการ ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการศึกษาที่มี ปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวก และเข้าถึง ได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต พร้อม เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

บุคลากรของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีทักษะความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สร้าง ผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ภาครัฐและประชาชนพัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การทำงานในยุคดิจิทัล และปลูก ฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สร้างระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

